

๓

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑	ค้ำมศรชฎกิจ	<p>๑. การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบ</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการนำปาล์มน้ำมัน ไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล และส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันให้มีราคาจำหน่ายที่เหมาะสมและ แข่งขันได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น ต่อไป นั้น ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และ การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ำมันมาก การวางแผนการผลิตให้มี ปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทางการใช้ มาตรการภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายน้ำมัน ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน ของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้มีการบูรณาการ การทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน และให้นำผลการพิจารณาเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีโดยด่วน</p>	<p>ปค. และจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัด พระนครศรี- อยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง และจังหวัด มหาสารคาม เพื่อทราบ</p>	ทราบ	
		<p>๒. การพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้สินค้าไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้</p>	พช.	ดำเนินการ	๒๕ ส.ค. ๖๐

- ๒ -

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านำเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสำอาง			
		๓. การพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนำแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าว มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดำเนินการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ สบจ.สป.	ทราบ	
๒.	ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ	๔. การกำกับและติดตามให้หน่วยงานรวบรวมงานเชิงนโยบายที่มีปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัดขับเคลื่อน การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกำกับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกำกับรวบรวมงานเชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ รัฐบาล เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน	ส่วนราชการ ระดับกรม รัฐวิสาหกิจใน สังกัดมท. กทม. เมืองพัทยา หน่วยงานใน สังกัด สป.มท. กมท.สนม.สป. และ กทพ.สนผ.สป.	ทราบ	

- ๓ -

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) นำไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสำเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีต่อไปด้วย			
		๕. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ มาทดแทนการบรรจุอัตราว่าง ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราว่างเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time) การจ้างงานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราว่างเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาว	ส่วนราชการ ระดับกรม รัฐวิสาหกิจใน สังกัด มท. กทม. เมืองพัทยา และ กจ.สป.	ดำเนินการ	๒๕ ส.ค. ๖๐
		๖. การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ ตามที่ให้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาให้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก	ส่วนราชการ ระดับกรม รัฐวิสาหกิจใน สังกัด มท. กทม. เมืองพัทยา และ กจ.สป.	ดำเนินการ	๒๕ ส.ค. ๖๐



- ๔ -

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		<p>เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๖๐ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย.</p>			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ สือสาร.สป. ๕๐๕๒๒